



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ X-Cite ไทยโพสต์ ฉบับประจำวันที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2550 หน้า 3

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ลัทธิรวมศาสนาระบาดสังคมไทย

**สังคมอ่อนแอ คนชาติที่พึง แจมมีลัทธิใหม่เกิดขึ้นมากในไทย โดยเฉพาะลัทธิรวมศาสนา
อันตรายที่สุด อ้างว่าตัวเองเป็นศูนย์รวมของทุกศาสนา สามารถติดต่อกับศาสดา
หลายๆ องค์**

แล้วพยายามลากเข้าลัทธิ หลอกลวงต่างๆ นานา หมอวัลลภแนะพวกนี้เป็นโรคจิต ใคร
เจอต้องใช้สติให้มาก อย่าเชื่ออะไรง่ายๆ ดีที่สุดอย่าไปยุ่งด้วย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัจจุบันสังคมเกิดความเปลี่ยนแปลงไปมากในทุกๆ ส่วน หนึ่งในนั้น
คือการนับถือศาสนา รวมทั้งความเชื่อต่างๆ ก็มีวิวัฒนาการที่เปลี่ยนไป โดยแหล่งข่าว
แจ้งว่า ยังมีคนอีกหนึ่งกลุ่มในสังคมที่ไม่ยึดหลักของศาสนาใดศาสนาหนึ่ง แต่จะนับถือ
แบบรวมทั้งหมด ซึ่งบางคนอาจอ้างว่าเป็นร่างทรง และสื่อสารกับศาสดาของทุกศาสนา
ได้

"คนกลุ่มนี้จะมีความเชื่อเหมือนๆ กันว่า ศาสดาทุกองค์หรือเทพต่างๆ ล้วนเป็นพี่น้อง
เครือญาติกัน และกำหนดให้คนเป็นอย่างนั้น อย่างนี้ โดยมีตัวเองเป็นสื่อกลาง นำสารมา
บอกกับผู้คน ซึ่งถ้าใครหลงเข้าไปในกลุ่มนี้ก็จะถูกหลอกให้หลงเชื่อ เลยไปจนถึงการ
หลอกลวงต่างๆ ให้ช่วยเหลือเรื่องนั้นเรื่องนี้ รวมทั้งเรื่องเงิน" แหล่งข่าวกล่าว
แหล่งข่าวคนเดิมขยายความอีกว่า คนกลุ่มนี้จะมีสถานที่เฉพาะของตัวเองในการ
รวมกลุ่มกัน ซึ่งภายในห้องจะมีภาพของศาสดาของศาสนาต่างๆ ไม้บูชา ทั้งพระ
เยซู พระพุทธเจ้า พระอัลเลาะห์ รวมทั้งเทพ อาทิ พระศิวะ เจ้าแม่กวนอิม หรือแม้แต่
กษัตริย์ในอดีต อย่าง ร.5 พระเจ้าตากสิน เป็นต้น ซึ่งเมื่อเกิดการรวมกลุ่มกันก็จะมีการ
กราบไหว้ มีการอวดอ้างอิทธิฤทธิ์ ไปจนถึงการกราบขอพรต่างๆ สร้างบรรยากาศให้
ขลัง และเมื่อมีคนเข้ามาในกลุ่มใหม่ก็จะพยายามชักชวนให้เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์ของ
ลัทธิของตน พยายามชักจูงให้คนนับถือเหมือนกลุ่มตัวเอง ซึ่งบางคนถูกขอให้บริจาค
เงิน หรือให้ความช่วยเหลือด้านธุรกิจของพวกที่อยู่ในกลุ่ม โดยจะยกข้ออ้างว่า ทวย
เทพเบื้องบนกำหนดมาให้เราเจอกัน และบัญชาให้เราทำอย่างนั้นอย่างนี้ บางครั้งคล้าย
การสะกดจิตหมู่

เกี่ยวกับเรื่องนี้ อ.วัลลภ ปิยะมโนธรรม ผอ.ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพ
มนุษย์ มศว กล่าวว่า พวกลัทธิรวมศาสนามีระยะหนึ่งแล้ว คือเกิดจากกระแส และทิศ
ทางการเปลี่ยนแปลง การนับถือศาสนาของคน บางคนไม่เชื่อศาสนาใดๆ แต่สังคมถูก
สอนให้เชื่อว่าคนดีต้องมีศาสนา คนกลุ่มนี้ก็จะจับมารวมกัน นับถือมันทุกศาสนา ซึ่ง
ปัจจุบันนี้มีมากขึ้น แต่ก็ไม่ถึงกับเลวร้าย ถ้ากลุ่มพวกนี้นำข้อดีของศาสนาต่างๆ มา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน แต่ก็จะมีอีกพวกคือ พวกนี้จะมีอาการทางจิตด้วย คือ
จะต้องสร้างลัทธิใหม่ สร้างให้ตัวเองเป็นหัวหน้า ได้รับความเชื่อถือ ได้การยอมรับ และ

บงการสาวก ซึ่งขณะนี้เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในเมืองไทย แต่ยังไม่เป็นที่
เผยแพร่มากนัก

"พวกนั้นนอกจากจะอวดอ้างถึงข้อดีของลัทธิตนเองแล้ว ยังมักจะอวดอ้างอิทธิฤทธิ์
ต่างๆ ว่าสามารถติดต่อกับเทพหลายๆ องค์ได้ ได้รับอำนาจให้เป็นผู้สื่อสารจากทวย
เทพ และใช้ร่างตัวเองเป็นที่สถิตของศาสดาศาสนาต่างๆ ซึ่งจริงๆ แล้วพวกร่างทรง
ลักษณะนี้ในศาสนาคริสต์ อิสลาม พุทธ ถือว่าเป็นพวกชาตาน เชื่อถือไม่ได้ ยิ่งบอกว่า
รวมทุกศาสนายิ่งบ้าเข้าไปใหญ่" หมอวัลลภ จิตแพทย์ดังกล่าว
จิตแพทย์ชื่อดังดังกล่าวด้วยว่า คนพวกนี้เป็นพวกที่มีอาการของโรคจิตชนิดหนึ่ง มีปม
ด้อย พวกที่ไม่ประสบความสำเร็จ ไม่มีใครยอมรับ และไม่ค่อยได้รับความเชื่อถือจากใคร
จึงอุปโลกน์เรื่องต่างๆ หรือความเชื่อต่างๆ ขึ้น และยังมีคนเชื่อก็จะยิ่งได้ใจมากขึ้น ก็
ต้องฝากคนทั่วไปด้วย ว่าถ้าเจอคนลักษณะนี้ หรือกลุ่มแบบนี้ ให้คิดไว้ก่อนเลยว่า มี
อาการทางจิต หรือต้องการหลอกหลวงโดยใช้วิธีสะกดจิตหมู่ และก็หลอกหลวงอย่างที่เป็น
ข่าวผ่านมามากหลายกรณีแล้ว ยอมรับว่าเมืองไทยมีลัทธิลักษณะนี้เพิ่มขึ้นมากจริงๆ ซึ่ง
ลัทธิการรวมศาสนานี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่น่าสนใจมาก และหลายคนยังไม่รู้จัก.